



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (กยศ.)

ตามที่ได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (กยศ.) และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

กรมวิชาการเกษตรจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่การประเมินฯ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
ประเมินครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน ๑. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มีทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศรีโบ ไชยประสิทธิ์ กองการยาง	๒๐๐๐๑ - ๒๐๐๑๘
ประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ ๑. ความเข้าใจงาน ๒. ความรับผิดชอบ ๓. การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๔. การทำงานเป็นทีม	วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศรีโบ ไชยประสิทธิ์ กองการยาง	

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. **ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณา ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้**

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๔.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๔.๓ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๔.๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีความสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ กรมวิชาการเกษตรได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒



(นายปรัชญา วงษา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (กกย.)

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>
๒๐๐๐๑	นายกรกต พูลสวัสดิ์
๒๐๐๐๒	นายพงษ์จักรี สืบทิพย์
๒๐๐๐๓	นายยุทธชัย อันมา
๒๐๐๐๔	นางสาววิจนา เมืองพรหม
๒๐๐๐๕	นายอนุศักดิ์ เขียวพัคตร์
๒๐๐๐๖	นางสาวรัญญา เหล่าสุข
๒๐๐๐๗	นางสาวอมรรัตน์ สุขครุฑ
๒๐๐๐๘	นายกิตติศักดิ์ สมนึก
๒๐๐๐๙	นางสาวอลิสา หาทรัพย์
๒๐๐๑๐	นายกิตติวัฒน์ มีเสนา
๒๐๐๑๑	นางสาวฐิติกาญจน์ รักสายสกุลทวี
๒๐๐๑๒	นางทิพวรรณ เชื้อพรหม
๒๐๐๑๓	นางสาวรุ่งทิวา ขุนนวล
๒๐๐๑๔	นายกิตติศักดิ์ บรรทะโก
๒๐๐๑๕	นางสาวจันทรา รักขาว
๒๐๐๑๖	นายพงศ์ศิริ อินทมงคล
๒๐๐๑๗	นายสหรัฐ ทองคำ
๒๐๐๑๘	นางจารึก สุภาไชยกิจ

